



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

สอบถามถึงกรณี นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทย ซึ่งหายตัวไปจากที่พักในกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา โดยมีคนจำนวนมากพบเห็น และปรากฏหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นวงกว้าง แม้จะเป็นผู้ลี้ภัยแต่รัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องชีวิตของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และก่อนหน้านั้นเคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังไม่มียุทธศาสตร์ความคืบหน้าในแต่ละคดี รวมทั้งสอบถามถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงมองว่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ มีสถานะหรือบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอย่างไร และรัฐบาลได้มีการสืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลกัมพูชายังไม่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมขอยืนยันว่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากส่วนงานของกระทรวงยุติธรรม จึงต้องดำเนินการตามกลไกของกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดไว้ สำหรับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. นั้น กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสนใจและพยายามผลักดันให้กฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีก ๘ รายนั้น อยู่ระหว่างกระบวนการติดตามข้อเท็จจริงโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนกรณีผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายในต่างประเทศเป็นกรณีที่ไม่ปกติ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนบนอธิปไตยของประเทศอื่นได้ จึงต้องดำเนินการร้องเรียนและประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

สอบถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ชาวอุบลราชธานี ซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากไม่มารายงานตัวเมื่อสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำการรัฐประหาร เมื่อปี ๒๕๕๗ และได้หายตัวไปจากที่พักในประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศควรให้การดูแลประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสอบถามถึงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR

นายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เรื่องของนายวันเฉลิม ไม่ได้มีความสำคัญมากนักในมุมมองของการต่างประเทศ และความมั่นคง จึงไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะมาจากเหตุผลใดนั้น ต้องรอการตรวจสอบจากทางการกัมพูชา ซึ่งรับทราบว่าทางการกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วและต้องใช้เวลาในการดำเนินการโดยต้องรอคำตอบจากกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคนในต่างประเทศทั่วโลกที่มีอยู่จำนวนประมาณ ๑.๖๗ ล้านคน ในการดูแลทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน เช่นเดียวกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่ประเทศไทยมีสถานเอกอัครราชทูต แต่ก็ยังมีคนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องการแสดงตนและไม่ได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตทราบว่าอยู่ที่ไหนและทำอะไรอยู่ จนกระทั่งมีปัญหาหรือความเดือดร้อนจึงได้ทราบซึ่งกรณีของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อาจอยู่ในกรณีนี้ด้วย ส่วนการให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีกระบวนการในการดูแลคนไทยในต่างประเทศทุกประเทศ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ได้นำกลับประเทศไทยเกือบ ๓ หมื่นคน แล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับความสำคัญในอันดับสูงคือ กลุ่มคนไทยที่เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี และผู้พลัดถิ่น ส่วนในเรื่องของการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ โดยเฉพาะ UNHCR นั้น ก็ไม่มีชื่อของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง และนายวันเฉลิม ก็ไม่ได้แจ้งความจำนงขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยด้วย ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๗ ที่นายวันเฉลิมได้เดินทางไปกับกัมพูชานั้นอาจไปด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย และได้มีการเดินทางเข้า – ออก เป็นประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ช่วงระยะหลังไม่ได้เดินทางออกมาเนื่องจากทางกัมพูชาไม่ต่อวีซ่าให้

๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สอบถามถึงการบริหารจัดการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในรอบที่สอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและทั่วโลก ซึ่งการควบคุมโรคดังกล่าวให้สำเร็จนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ต้องสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งผลจากความสำเร็จในการควบคุมโรคของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขปัญหามีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่สองซึ่งจะรุนแรงกว่าในรอบแรกและจะต้องใช้งบประมาณแก้ไขวิกฤตดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีมาตรการกักกันคนไทยไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศได้โดยง่ายเพื่อรักษาตัวเลขผู้ติดเชื้อ และสามารถเปิดรับคนไทยทุกคนกลับมา ยังมาตุภูมิได้มากขึ้นหรือสะดวกขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น รัฐบาลมีมาตรการและความเชื่อมั่นต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในรอบที่สองอย่างไร รวมทั้งมาตรการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ในระดับท้องถิ่น

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่มีความอดทน มีวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานใหม่หลายประการ

จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และยืนยันว่าไม่สามารถปิดบังตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ ส่วนการเดินทางกลับมา
ยังประเทศไทยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน โดยปัจจุบันมีผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศลงทะเบียน
ประสงค์ขอกลับมายังประเทศไทยจำนวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน และมีการเดินทางกลับมาประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศจำนวน ๒๖ แห่ง มีผู้เข้าพักแล้วจำนวน ๘,๐๐๐ ห้อง และได้ตั้งเป้าหมายให้ถึง
๑๐,๐๐๐ ห้อง เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างต่ำวันละ ๕๐๐ คน ดังนั้น จึงมีการเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศครบทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสถานที่
กักกันของรัฐและสถานที่กักกันทางเลือก โดยจะทยอยนำคนไทยที่พำนักในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย
ให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพและความพร้อมของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับกรณี
ที่ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลงนั้น รัฐบาลมีความกังวลอย่างมาก จึงถือโอกาสนี้
ขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศให้ป้องกันตนเองต่อไป ควบคู่กับนโยบายของรัฐบาลในการตรวจ
เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ ผู้ที่ทำงานในสถานที่แออัด สถานีขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์
และชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยเป็นศูนย์
อย่างแท้จริง ส่วนมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนนั้น สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยใช้หลักการ
การรักษาระยะห่าง และการสลับวันเรียนเพื่อรักษาระยะห่างของจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง ควบคู่ไปกับ
การรักษาความสะอาดภายใต้คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ กระทรวง
สาธารณสุขขอขอบคุณข้าราชการทุกระดับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ
ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ส่งผลให้มีการบรรจุ
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

**๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร** โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

แหล่งมรดกบ้านเชียง อารยธรรมสยามประเทศ นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้
เป็นมรดกโลกที่มีเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และที่บ้านดอนธงชัย ตำบล
สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นอีกสถานที่ที่นักโบราณคดี กรมศิลปากรที่ ๓๐ ร้อยเอ็ด
ขุดค้นพบชิ้นส่วนโบราณที่มีอายุมากกว่า ๓,๘๐๐ ปี ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยโครงการการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกบ้านเชียง ที่บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ได้มีการศึกษาทางโบราณคดีพบหลักฐานว่า เนินดินในวัดชัยมงคล มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ๑,๘๐๐ - ๓,๘๐๐ ปี มาแล้ว โดยใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและฝังศพ ซึ่งจากการขุดค้น
ของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จำนวน ๒๐ หลุม ได้ข้อสรุปว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีศักยภาพ
และความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และศูนย์ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ที่สุด
เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ในคราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสร้างความยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นตลอดไป จึงสอบถามถึงนโยบายอนุรัักษ์ และพัฒนามรดกโลก
บ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบกระทู้ถามว่า
นโยบายการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดทางเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ
ที่รัฐบาลได้เคยแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ถาม
คือ นโยบายการฟื้นฟูบูรณะศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายหลักที่สำคัญ
ทั้งเรื่องของการรักษา สืบสาน การสร้างพัฒนามูลค่าเพิ่ม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มรดกโลกบ้านเชียง
เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ซึ่งทุกรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา

ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี เพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นมรดกโลก ซึ่งยังมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจำนวนมากที่ขณะนี้ ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นเพื่อรอประกาศเป็นมรดกโลก อาทิ อุทยานแห่งชาติภูพระบาท และที่ประกาศไปแล้ว คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมรดกโลกบ้านเชียง ได้แสดงถึงอารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ในอดีตครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ๓,๘๐๐ ปี จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๕,๐๐๐ ปี ซึ่งอดีตที่ผ่านมา กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ ๘ ได้เริ่มขุดค้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ โดยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ ที่เป็นมรดกโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้มีมติเมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดและยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก รวมทั้งพัฒนามรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียน เบื้องต้นไว้ให้ประกาศเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่ง อยู่ห่างกันไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร และทางกรมศิลปากรต้องการให้นักท่องเที่ยวที่รู้จักวัฒนธรรมบ้านเชียงอยู่แล้วได้มาท่องเที่ยว ที่บ้านดอนธงชัยซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมในยุคเดียวกันด้วย อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่สมาชิกฯ ได้ตั้งกระทู้ถาม ในปีที่ผ่านมา ทางกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ ๘ ได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานว่าด้วยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยมี สำนักศิลปากรที่ ๘ กรมศิลปากร ผู้แทน กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล สว่างแดนดิน เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กรรมการวัด และผู้แทนชุมชน เป็นคณะทำงาน ซึ่งได้มีการพัฒนา ยกระดับให้มีอาคารพิพิธภัณฑสถานโบราณคดีบ้านดอนธงชัยและเกิดโครงการย่อยต่าง ๆ อีกจำนวนมาก โดยปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ก็ได้มีป้ายแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังให้นโยบายในการต่อยอด แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยประมาณ ๘,๗๖๐ แห่ง และเร่งการขึ้นทะเบียนโดยได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วประมาณกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีอุทยาน ประวัติศาสตร์ ๑๑ แห่ง ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว ๓ แห่ง อยู่ในบัญชีเบื้องต้นประมาณ ๔ - ๕ แห่ง และจะมีการขุดค้นเพิ่มเติมในบริเวณอำเภอสว่างแดนดิน ตลอดจนได้ให้นโยบายแก่กรมศิลปากร ในการนำโครงการที่ยังค้างอยู่ของพื้นที่สว่างแดนดินและบ้านดอนธงชัยเข้ามาอยู่ในโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางอารยธรรม สำหรับการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานนั้นยืนยันว่าจะพยายามผลักดันและเร่งรัด ในเรื่องของแบบและรายละเอียดต่าง ๆ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา - บาลา เป็นมรดกโลก โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนาตินจี – บ้านดงต้อง ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันการสร้างความขัดแย้งอันเกิดจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางศาสนา โดย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาบึงกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทำระบบชลประทานและสร้างอ่างเก็บน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๕ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการกำหนดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งโคกเกย ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิวรรธน์ นิลวัชรเมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การขาดดุลทางการค้ากรณียกเว้นการเรียกเก็บภาษีนำเข้าโค กระบือ โดย นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

(๒) รายงานประจำปีกองทุนพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมการวิสามัญขยายเวลาการศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จำนวน ๑๑ คณะ ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓

๒.๒.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒.๒.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒.๒.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการชดเชยของไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาสิโนกระทำความชำเราและการล่องละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๑๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกข่ายเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒.๑๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การโฆษณาคำชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชุมพงศ์ ชาญนวงศ์

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น โดยปรากฏว่า นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถ้อยคำในที่ประชุม อันเป็นเหตุให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนวงศ์ ซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการกล่าว ถ้อยคำดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนวงศ์ จึงได้ใช้สิทธิร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการโฆษณาคำชี้แจง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ จึงให้มีการโฆษณาคำชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนวงศ์ ไว้ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรัฐสภา และทางเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรที่ www.parliament.go.th เป็นเวลาเจ็ดวัน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๔ (๒) โดยเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วน ญัตติด่วนที่ ๓ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) โดย นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ และญัตติทำนองเดียวกัน คือ ญัตติด่วนที่ ๔ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ญัตติด่วนที่ ๙ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยนายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ รวมทั้งญัตติในทำนองเดียวกันซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๕ (๒) นอกจากนี้ ได้ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วน ญัตติด่วนที่ ๒ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหามายไต่วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ และญัตติทำนองเดียวกัน คือ ญัตติด่วนที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ มีมติเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ ญัตติด่วนที่ ๖ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ญัตติด่วนที่ ๗ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอและญัตติด่วนที่ ๘ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบ การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหามารวมพิจารณาต่อจากญัตติที่ได้ขอเลื่อนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งที่ประชุมให้การรับรอง

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนและญัตติในทำนองเดียวกัน จำนวน ๙ ฉบับ ดังนี้

๑. ญัตติด่วนที่ ๓ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาผลกระทบจากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) โดย นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วนที่ ๔ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่

๓. ญัตติด่วนที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาในเรื่อง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยนายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย โดย นางสาวจิราพร สินธุ์ไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาในเรื่อง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดย นายนริศ ชำนาญรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP โดย นายวาโย อัครรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ

๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบในเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

จากนั้น ผู้เสนอญัตติได้นำเสนอญัตติว่า ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขันทางการค้า พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งแต่เดิมความตกลงนี้ริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ มีชื่อเดิมว่า TPP และมีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ ประเทศ แต่ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกไป ส่งผลให้ประเทศสมาชิกเหลือเพียง ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญีปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์

และเวียดนาม โดยขนาดเศรษฐกิจของทั้งหมดรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ ของผลผลิตมวลรวมทั้งโลก และมีประชากรรวมกันกว่า ๕๐๐ ล้านคน ซึ่งนับว่าใหญ่กว่าสหภาพยุโรป โดยขณะนี้เพียง ๗ ประเทศที่ให้สัตยาบันเข้าร่วม ได้แก่ เม็กซิโก ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม ปัจจุบันข้อตกลง CPTPP มีหลายประเทศให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ใต้หวัน อังกฤษ รวมถึงประเทศไทย สำหรับสาเหตุที่หลายประเทศสนใจเข้าร่วมอาจเป็นเพราะเล็งเห็นว่า CPTPP เป็นความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า ซึ่งจะรองรับรูปแบบการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการเปิดตลาดการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชยกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ภายหลังจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ได้ถอนตัวออกไป ส่งผลให้ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และจำนวนประชากรรวมของ CPTPP มีขนาดเล็กกลง ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขของธนาคารโลกจะพบว่าขนาดเศรษฐกิจรวมของ CPTPP ลดลงร้อยละ ๓๘ เป็นร้อยละ ๑๓ ขณะที่ขนาดการค้ารวมลดลงจากร้อยละ ๒๗ เป็นร้อยละ ๑๕ นอกจากนี้ CPTPP ยังตัดสินใจระงับข้อบัญญัติ ๒๒ ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุน แต่ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกอื่น ๆ มากนัก อาทิ การคุ้มครองอุตสาหกรรมยา การขยายระยะเวลาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จาก ๕๐ ปี เป็น ๗๐ ปี และการให้สิทธินักลงทุนฟ้องร้องรัฐบาลในบางกรณีที่นโยบายรัฐส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในส่วนของประเทศไทย การเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวยังมีประเด็นที่อ่อนไหวหลายประการ รวมถึงประเทศไทยต้องแก้กฎหมายบางฉบับ ซึ่งจากข้อมูลข่าวภาคประชาชนมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตร ระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิในเมล็ดพันธุ์พืชของบริษัทที่จะผูกขาดยาวนานยิ่งขึ้น จนส่งผลให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น การคุ้มครองสิทธิบัตรยา รวมถึงการคุ้มครองการลงทุนให้ต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขความตกลงซึ่งประเทศไทยต้องพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใด โดยเรื่องนี้ต้องอาศัยการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และประเด็นความอ่อนไหวต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการค้า และควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษา CPTPP เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในการเข้าร่วม CPTPP อย่างถ่องแท้ ซึ่งผลการศึกษาของสถาบันนิติบัญญัติจะเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วม CPTPP ของรัฐบาล โดยในส่วนของภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการรายใหญ่จะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย หรือนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยเสียเปรียบ ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยมีบทเรียนจากการเคยพยายามจะเจรจา FTA กับสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องมาจากความขัดแย้งโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง และไม่พยายามร่วมกันแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ เป็นกั่วงวล การระงับการนำ CPTPP เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการร่วมพิจารณาและฟังเสียงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จึงถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยวันนี้ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงอื่น ๆ ไปแล้ว ๑๓ ฉบับ เกี่ยวข้องกับ ๑๘ ประเทศ และไม่มีปัญหาใด ๆ แต่เหตุที่ CPTPP มีปัญหาเนื่องจากมีการเพิ่มข้อตกลง เรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรต่าง ๆ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งในข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะไม่มีกรกล่าวถึงหรือหากกล่าวถึงก็จะเป็นเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติ และยอมรับได้ จึงไม่สามารถพิจารณาด้วยกรอบเดียวกับ FTA ได้ ซึ่ง FTA นั้น ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้การตีความ CPTPP ยังมีความแตกต่างกัน จึงไม่แปลกใจที่หลาย ๆ ฝ่ายจะมีข้อกังวล และความขัดแย้งนี้จะยังคงอยู่ต่อไปตราบใด ที่กฎหมายภายในประเทศยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีการปรับโครงสร้างให้พร้อมสำหรับ

การแข่งขันและยังไม่มีหลักประกันหรือนโยบายมารองรับผู้ได้รับผลกระทบให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ในการนี้ รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการและนโยบายสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงดังกล่าวด้วย และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งผลกระทบจากโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถใช้กรอบที่เคยศึกษา CPTPP ได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการศึกษาใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวถือเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ มีผลผูกพันระยะยาวกับรัฐบาล ซึ่งหลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลและคัดค้าน เพราะเชื่อว่าประเทศไทยจะสูญเสียผลประโยชน์ทางการค้า และแม้ไม่มีข้อตกลงนี้ประเทศไทยก็สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ ดังนั้นควรศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน และสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ อีกทั้งยังได้แสดงความกังวลในเรื่องผลกระทบทางสาธารณสุข การผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งรัฐบาลไทยจะตรวจสอบคุณภาพได้ยากเนื่องจากติดขัดเรื่องเสรีทางการค้า นอกจากนี้ ได้มีสมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่จะตกเป็นของต่างชาติ ตลอดจนเสนอให้มีมาตรการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติมาลงทุน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และเกิดความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป อีกทั้งควรคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ต้องไม่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญ จำนวน ๔๙ คน ใช้เวลาในการพิจารณา ๓๐ วัน

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติตัวที่ได้เลื่อนมาพิจารณาและญัตติอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้

๑. ญัตติตัวที่ ๒ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติตัวที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติตัวที่ ๖ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติตัวที่ ๗ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายภราดร ปริศนานันท์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติตัวที่ ๘ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙ โดย นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ ๓ ฉบับ โดย นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ

๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายคมเดช ไชยศิริวงศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

ต่อจากนั้น ผู้เสนอญัตติได้นำเสนอญัตติว่า พระราชกำหนดทั้งสามฉบับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และการใช้เงินแผ่นดินจำนวนมาก โดยพระราชกำหนดฉบับแรกมีสาระสำคัญเป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลมีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนพระราชกำหนดฉบับที่สอง มีสาระสำคัญเป็นการให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน เป็นการเฉพาะคราวภายในวงเงินไม่เกินห้าแสนล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจตามที่กำหนดในพระราชกำหนดฉบับนี้ ส่วนพระราชกำหนดฉบับที่สาม กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ มีวงเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกินสี่แสนล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ผู้เดียว และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวงเงินไม่เกินสี่แสนล้านบาท ทั้งนี้ พระราชกำหนดทั้งสามฉบับดังกล่าว เป็นการกู้เงินที่ก่อหนี้ผูกพันประเทศเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีรายละเอียดของแผนงานและโครงการที่จะใช้เงินที่ชัดเจน ขณะที่การให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และธนาคารแห่งประเทศไทยยังต้องแบกรับจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่หละหลวมไม่รอบคอบ นำมาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ส่วนการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลงทุนในตลาดตราสารหนี้เอง ทั้งที่อยู่ในฐานะเป็นผู้กำกับตลาดตราสารหนี้ นั้นทำให้เสียความเป็นกลางและเป็นการลงทุนที่สุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ จากที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพประชาชน โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมโรค พบว่า ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มียอดผู้ติดเชื้อแล้วกว่า ๒,๙๕๔ ราย มีผู้เสียชีวิต ๕๔ ราย และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างจากการไม่สามารถทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติได้ ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาแก้ไขผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ อาทิ การประกาศปิดสถานประกอบการบางประเภท การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน การกำหนดเวลางดเดินทางออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) รวมถึงมาตรการชดเชยเยียวยาในทางเศรษฐกิจอีกหลายมาตรการที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากจนต้องมีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ แต่มาตรการดังกล่าว ยังถูกตั้งคำถามถึงควมมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหา โดยเฉพาะความล่าช้าในการเยียวยา

ประชาชน ความไม่ครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ และความเหมาะสมของกรอบการใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน ทั้งนี้ มาตรการและงบประมาณจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อให้มาตรการแก้ไขปัญหาและใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบด้าน และโปร่งใส จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา
